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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                                       

ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๒) อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
.............................................................  

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายวินัย โยธาวุธ ประธานกรรมการ วินัย  โยธาวุธ  
๒ นายไสว  วงราจา กรรมการ ไสว  วงราจา  
๓ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ กรรมการ บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ  
๔ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา กรรมการและเลขานุการ ดวงเดือน  อุทธโยธา  

ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายสายคำ  ชัยชนะ กรรมการ  ลา 
ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๘ น.  

  เม ื ่อถ ึงเวลาประชุม นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา  เลขานุการคณะกรรมการสามัญ                          

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ตรวจคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุมและอยู่ที่ประชุมแล้ว มีกรรมการฯที่ลงชื่อและอยู่ ในที่ประชุม 

๔ คน ลา ๑ คน  มีผู้มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุม จึงแจ้ง

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป           

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
   ตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายวินัย โยธาวุธ   ได ้แจ ้งในที ่ประชุมว ่า ตามที ่ เลขานุการฯได้ส ่งรายงานการประชุม         
ประธานฯ  คณะกรรมการสามัญ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คร ั ้งท ี ่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                                  
   วันพุธที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ พร ้อมแจ ้งเช ิญประช ุมเม ื ่อว ันท ี ่  ๒๐                                        
   พฤษภาคม  ๒๕๖๗  แล้วนั ้น มีกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงหรือ                                      

/เพิ่มเติม... 
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   เพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื ่อวันพุธ ที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ซึ ่งไม่มีผู ้ใดเสนอ                                           
   แก้ไข เปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ      
   ดังกล่าว จึงขอมติที ่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ     
   ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                                                 
   เมื่อวันพุธ ที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  ครั ้งที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื ่อวันพุธ ที ่ ๘  พฤษภาคม                             
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนน ๕  เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติ  
   เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ รายงานการ  
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั ้งที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื ่อวันพุธ ที่  
   ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ           
   สามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๒ ประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕   เร ื ่องพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล            
   ตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่  ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อ                      
   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายวินัย โยธา   ได้ร ับแจ้งจากประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ว่าเลขานุการสภาฯได้จ ัดทำ                    
ประธานฯ  บันทึก รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  
   ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร ์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    เนื่องจาก ตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ                        

   การประชุมสภาท้องถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  ๒)                         

   พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า“รายงานการประชุมสภาท้องถิ ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ                        

   สามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงาน การประชุม        

/ซึ่งคณะกรรมการ... 
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   ซึ ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ               
   เพื ่อให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า                      
   หนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น... 
    ดังนั ้น จึงเสนอบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                   
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๖  
   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                   
   เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจะได้เสนอ ประธานสภาฯและที่ประชุมสภาฯพิจารณา
   รับรอง ต่อไป รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยแนบวาระ                           
   การประชุมนี้และได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ของบันทึกรายงาน  
   การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  เมื่อวันพฤหัสบดี 
   ที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป 
นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา  ได้แจ ้งสร ุปสาระสำคัญของบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล                   
กรรมการและเลขานุการฯ   ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                             
   เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ทั้งหมด ๑๖  หน้า  สรุปสาระสำคัญ 
   ดังนี ้
    ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อยสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
    ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศอำเภอแม่ใจ                       
   ให้ที่ประชุมทราบ 
    นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อ่านประกาศ 
   อำเภอแม่ใจ เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ                    
   สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้  
    ด้วยสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีหนังสือขอให้อำเภอเรียกประชุมสภาเทศบาล                 
   ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ –                                      
   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอน ครุภัณฑ์ฯ    
   ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่ อดำเนิน 
   โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย    
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ 
    นายอำเภอแม่ใจ พ ิจารณาแล้ว เห ็นว ่าสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                     
   มีเหตุผลความจำเป็นที ่จะต้องดำเนินการประชุมสภา อาศัยอำนาจตามความ                
   ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม                                      
   (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั ่งจังหวัดพะเยา ที ่ ๖๗๒๔/๒๕๖๕                
   ลงวันที ่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เร ื ่อง การมอบอำนาจปฏิบัต ิราชการแทนใน                       
   เขตพื ้นที ่จ ังหวัดพะเยา ให้รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดพะเยา และนายอำเภอ                    
   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอแม่ใจ จึงเรียกประชุม   

/สภาเทศบาล... 
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   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
   ตั ้งแต่ว ันที ่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภา                       
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
      นายโชคชัย  ธรรมสอน 
           ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน 
       นายอำเภอแม่ใจ 
     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  

 
    ระเบียบวาระที่  ๒   เร ื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
   ตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันศุกร์ ที ่  ๒๓                               
   กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

    มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                  
   สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓  กุมภาพันธ์                      
   พ.ศ. 256๗ 

    ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        ๓.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ 

    ดาบตำรวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อยชี ้แจง                   
   ที่ประชุม ด้วยเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับหนังสือของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 
   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุวาระการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิต
   สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ 
   จังหวัดพะเยา ประเภทครุภัณฑ์เป็นห้องเก็บความเย็น  พร้อมติดตั้งและชุดโซล่าเซลล์ จึงเสนอ 
   ญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาเห็นชอบการรับโอน ในรายละเอียด 
   ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

    ที่ประชุม ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใน 
   พื ้นที ่ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ และผู ้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ                            
   และกลุ่มสมาชิกผลิตลิ้นจี่คุณภาพสูงหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังไม่มีหนังสือให้                   
   ความยินยอมในการใช้สถานที่จากเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  ดังนั้น สมาชิกสภาฯ  
   ที่เข้าประชุมหลายท่าน  ได้ชี ้แจงว่าเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯแล้ว                        
   แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนได้ในการประชุมครั้งนี้ได้ 
   จึงเสนอให้เกษตรอำเภอแม่ใจ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ประสาน นายวิชัย  เครือใจ 
   ให้ความยินยอมและทำหนังสือส่งมอบที่ดินให้ดำเนินโครงการ แล้วให้นำหนังสือ
   ดังกล่าว มาเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยอีกครั้ง และให้นำหนังสือให้ความ
   ยินยอมพร้อมกับโครงการฯมาเสนอต่อสภาฯ ภายในสมัยประชุมวิสามัญ ภายในวันที่ ๓๐                              
   พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งถ้าหากดำเนินการไม่ทันภายในสมัยประชุมวิสามัญ นี้ จะต้องเสนอ

/ต่อสภา... 



-5- 
 
   ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยได้ภายในสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๒ ในเดือน               
   มิถุนายน ๒๕๖๗ 
    ผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  รับทราบ ตามที่
   ที่ประชุมได้เสนอให้ดำเนินการ โดยรับว่าจะดำเนินการแก้ไขหนังสือที ่ส ่งให้เทศบาล                        
   ตำบลศรีถ้อยใหม่ และหนังสือขอความยินยอมจากนายวิชัย  เครือใจ ภายในเดือน 
   พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
    นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานฯได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ    
   ท่านใดจะสอบถามญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอนมอบครุภัณฑ์ห้อง                   
   ทำความเย็นพร้อมชุดโซล่าเซลล์อีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามอีก                
   ถือว่าที ่ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงมติให้ความเห็นชอบเนื่องจากไม่เป็นไป                  
   ตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย   
   ที่ประชุม รับทราบ โดยไม่มีการลงมติให้ความเห็นชอบเนื่องจากไม่เป็นไปตาม 
     หลักเกณฑต์ามกฎหมาย 
    ๓.๒ ญัตติพิจารณาอนุมัต ิ
    ๓.๒.๑ ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื ่อดำเนินโครงการประจำปี    
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๑๗ โครงการ 
    ด.ต. เทพสงวน  ปันสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ ชี ้แจงในรายละเอียด
   ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื ่อดำเนินโครงการ   ประจำปีงบประมาณ                      
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้                    
   (ตามตาราง) 

ลำดับที่ รายการ/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวตาด หมู่ที่ ๗ –บ้านป่าสัก              

หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร 

๓๓๑,๐๐๐  

๒ โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง 
๙.๐๐ เมตร  ยาว ๑๘.๐๐ เมตร 

๓๕๙,๐๐๐  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นแก หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑  กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ต่อถนนเดิม ๘.๘๐ 
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙.๘๐ ตารางเมตร 

๓๔,๐๐๐  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชลประทานแม่ลาว (ซอย ๒๑) 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร 

๑๐๖,๐๐๐  

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งป่าข่า – สันฝาง หมู่ท่ี ๖ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๔๙๙,๐๐๐  

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่  ๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร 

๔๒๙,๐๐๐  

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร 

๑๗๘,๐๐๐  

/๘... 
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๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสัก หมู่ท่ี  ๕ – บ้านทุ่งป่า
ข่า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 
๑๐ บ่อ 

๔๙๘,๐๐๐  

๙ โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ท่ี ๙ – บ้าน
ทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร 

๔๘๘,๐๐๐  

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถมดินคันทางและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
สายทุ่งยาว บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ ถมดินคันทางกว้าง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศ์ก
เมตร 

 

๔๒,๐๐๐  

๑๑ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายฮ่องแล้ง บ้าน
ป่าสัก หมู่ที ่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร 

๖๒,๐๐๐  

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านท่าต้นหาด      
หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร 

๑๗๓,๐๐๐  

๑๓ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางสันฝาง – 
หลังเวียง บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร 

๗๔,๐๐๐  

๑๔ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี ๙ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตารางเมตร 

๓๒,๐๐๐  

๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก บ้านขัวตาด หมู่ที่ ๗ ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๙ 
ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ 

๑๗๑,๐๐๐  

๑๖ โครงการขุดลอกสระโล๊ะป่าตอง บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร พื้นที่รวม ๙๙๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๖ ลูกบาศ์ก
เมตร 

๗๖,๐๐๐  

๑๗ โครงการขุดลอกห้วยแม่ใจ บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ท่ี ๖ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้อง
กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๑๓  ลูกบาศ์กเมตร 

๑๖๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๓,๗๑๒,๐๐๐  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ     
   พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๗ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   
    ๓.๒.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ                   
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่  ๑๒ (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานผ้าม่าน                  
   และผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 
    ที ่ประชุมมีมติอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                       
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั ้งที ่ ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง                      
   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง ถือว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงิน    
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล                                     

/๑๑ โครงการ... 

/รายการ... 
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   รายการครุภัณฑ์สำนักงานผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)                         
   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ของสำนักปลัดเทศบาล 

    ๓.๒.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                      
   พ.ศ. ๒๕๖๗  ครั ้งที ่  ๑๒ (กองการศึกษา) เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน                       
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   เครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในภารกิจงานกองการศึกษา พนักงานเทศบาลโอนย้าย และใช้ในศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ 
    ๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับนักวิชาการศึกษาซึ่งได้ 
   ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย 
    (๑) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้าง ๗๘.๐๐ เซนติเมตร. ยาว ๑๕๔.๐๐ เซนติเมตร                           
   สูง ๗๕.๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๕๐๐ บาท 
    (๒) เก ้าอ ี ้ทำงานแบบม ีล ้อหม ุน ปร ับระด ับความส ูงต ่ำ จำนวน ๑ ตัว                                  
   ราคา ๓,๘๐๐ บาท 
    ๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 
    (๑) เคร ื ่องพ ิมพ ์ชน ิดฉ ีดหม ึกพร ้อมต ิดต ั ้ งถ ังหม ึกพ ิมพ ์ (Ink Tank Printer )                          
   จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ของกองการศึกษา ข้อ ๑  
    ๒. นางวารุณี ภาชนนท์ ผู ้อำนวยการกองการศึกษา นำเรียนที ่ประชุม                 
   เนื่องด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาพอากาศทั่วไปร้อนจัดมากกว่าทุกๆปี   ผอ. กองการศึกษา
   บางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า ๔๐ องศา ส่งผลให้เด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เทศบาลตำบลศรีถ ้อย ได้ร ับผลกระทบอย่างหนัก เช ่น มีอาการอ่อนเพลีย                     
   เบื ่ออาหาร เล ือดกำเดาไหล และไม่ม ีสมาธิในการเรียน ปัญหาอากาศร้อน                      
   จัดนับว่าส่งผลต่อการเรียนและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสภาพแวดล้อมภายใน     
   อาคารก็มีผลที่ทำให้อากาศภายในร้อนเนื่องโครงสร้างของอาคารมีหลังคาไม่สูง จึงทำให้ความ  
   ร้อนระอุผ่านฝ้าเพดานลงมาพื้นของอาคารทำให้ห้องเรียนของเด็กร้อนตลอดทั้งวัน                     
   และการใช้พัดลมก็ไม่สามารถบรรเทาความร้อนลงไปได้เนื่องจากพัดลมจะพัดเอา      
   ไอความร้อนกระทบกับร่างกายจึงไม่สามารถทำให้เกิดความเย็นได้ ซึ่งสภาพ  ปัญหาดังกล่าวนี้     
   ได้รับทราบถึง ผู ้ปกครองเด็ก และบุคคลทั ่วไปที ่ เคยมารับ-ส่ง เด ็กเล ็ก  ดังนั้น                      
   เพ ื ่อเป ็นการสร ้างบรรยากาศในการเร ียนการสอนของศูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็ก         
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้น่าอยู ่และส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให้มี                    
   ความสะดวก และเด็กนักเรียนมีความสุขในการเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกัน                                    
   การแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น กองการศึกษาเทศบาล        
   ตำบลศรีถ้อย จึงเห็นความสำคัญกับสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ จึงขออนุมัติจัดซื้อ  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ ดังนี ้
    ๒. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 

/๒.๑ เครื่องปรับอากาศ... 
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    ๒.๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน  ๔  เครื่องๆละ                                         
   ๒๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเง ิน ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื ่นหกพันบาทถ้วน)                       
   เพื่อใช้ในห้องเรียนจำนวน ๒ ห้อง  
    ๒.๒ เคร ื ่องปร ับอากาศ ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีท ีย ู จำนวน  ๒  ราคาเคร ื ่องๆละ                       
   ๒๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน  ๔๐,๖๐๐ บาท (สี ่หมื ่นหกร้อยบาทถ้วน)                                
   เพื่อใช้ในห้องเรียนจำนวน ๑ ห้อง 
    รวมราคาเคร ื ่องปร ับอากาศ จำนวน  ๖  เคร ื ่อง ใช ้ ในห ้องเร ียน                     
   จำนวน ๓ ห้อง  ๒.๑ + ๒.๒ = ๑๒๖,๖๐๐ บาท (หนึ ่งแสนสองหมื่นหกพันหก    
   ร้อยบาทถ้วน) 
    ที ่ประชุมมีมติอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                        
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั ้งที ่ ๑๒ ข้อ ๒ ของกองการศึกษา ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง                       
   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง ถือว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้โอนเงิน      
   งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนคร ั ้ งท ี ่  ๑๒                            
   เพื ่อดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื ่องปรับอากาศติดผนัง                     
   เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๖ เครื่อง รวมเป็นเงิน     
   จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒ ของกองการศึกษา ข้อ ๒  

    ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

    นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งที่ประชุมสถานการณ์                   
   เงินการคลัง ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย รายงานรายรับ- รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ          
   เดือน ตุลาคม – พฤษภาคม  ๒๕๖๗                   
    นายสุรพล  รักษ์พันธ ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ แจ้งที่ประชุม 
   เกี่ยวกับภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.ก ดังนี ้
    ๑.  แจ ้ งความค ืบหน ้ าการแก ้ ไขป ัญหาข ้อร ้ อง เร ี ยน ร ้ องท ุกข์                              
   ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย กรณีได้รับผลกระทบจากโรงสีข้าว      
   ปล่อยฝ ุ ่นหมอกคว ัน ซ ึ ่ งกองสาธารณสุขได ้ม ีการประสานไปย ังผ ู ้ประกอบการแล้ว                             
   เกี ่ยวกับการก่อสร้างถังดักเก็บฝุ ่นซึ ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื ่อแล้วเสร็จ            
   ผู้ประกอบการรับว่าจะแจ้งให้เทศบาลตำบลศรีถ้อยทราบ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ                
   ก็จะได้ประสานผู ้นำท้องที ่และประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบและอาจจะได้รับผลกระทบ                          
   เข ้าไปเย ี ่ยมชมการทำงานของถังด ักฝ ุ ่น นอกจากนี ้ เทศบาลตำบลศรีถ ้อย                           
   จะประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมชมด้วย 
    ๒. กองสาธารณสุขฯได้ทำการสำรวจประชากรสัตว์เล ี ้ยง หมา แมว                   
   เพื ่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่อไป  และการป้องกันโรคไข้เลือดออก                       
   ในห้วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีพาหนนำโรค   
   คือ ย ุงลาย ส ิ ้นเด ือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขฯจะทำการแจกทรายอะเบด                            
   ในชุมชนต่อไป 
    ๓. การแสดงดนตรีในทุกวันเสาร ์ ณ ตลาดนัดคลองถม หมู ่ท ี ่  ๗ บ้านขัวตาด                                
   ตำบลศรีถ้อย ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมสนุกได ้

/กำหนดกิจกรรม... 
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    ๔. กำหนดกิจกรรมวันสิ ่งแวดล้อมโลก ในวันที ่ ๕ มิถ ุนายน ๒๕๖๗                             
   ก็จะมีกิจกรรมต่างๆในวันดังกล่าว ซึ ่งยังไม่ชัดเจน หากมีความคืบหน้าอย่างไร             
   กองสาธารณสุขฯจะแจ้งให้ท ่าน ทราบอีกครั ้งกรณีที ่ม ีก ิจกรรมเกี ่ยวข้องกับ เทศบาล                                    
   ตำบลศรีถ ้อย  ในส่วนของกองสาธารณสุขฯได้กำหนดกิจกรรมไว ้แล ้ว คือ                       
   การนำขยะไปแสดงซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
    นายสวาท  โปทปัญญา  สมาชิกสภาฯเขต ๒ แจ้งที่ประชุมเรื่องปัญหา
   ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี ้
    ๑. ถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าไปยังสุสานบ้านทุ่งป่าข่า มีรอยแตกร้าวเป็น  
   รอยยาวอยู่หลายจุด ซึ่งประชาชนเกรงว่าหากเข้าช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากถนนอาจ                   
   จะทรุดตัว หรือขาด จึงตอ้งการให้เทศบาลฯได้ทำการสำรวจ 
    ๒. เมรุ หรือเมนเผาศพ สุสานทุ่งป่าข่า ตระแกรงทรุดสภาพตามภาพถ่าย 
   อยากให้ทำการสำรวจเพื่อซ่อมแซมต่อไป 

    นายศุภกร อะคะโล  ผู้อำนวยการกองช่าง ช ี ้ แจงท ี ่ ประช ุ มตามท ี ่ ท ่ าน                       
   สมาชิก สภาฯได้แจ้งที่ประชุมกรณีที่ท่าน พบปัญหา หรืออยากให้ทำการซ่อมแซมต่างๆ                 
   ที่ท่านได้รับแจ้งหรือตรวจพบเอง  ก็อยากให้ ทำเป็นหนังสือหรือเสนอเป็นโครงการฯ 
   ให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ด้วย 
    นางวารุณี  ภาชนนท์  ผ ู ้ อำนวยการกองการศ ึกษา แจ ้งท ี ่ประชุม                          
   ภารกิจกองการศึกษา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ทำการรับสมัครเด็กเล็กเข้า
   เรียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อ เดือน เมษายน  ที่ผ่านมาจึงขอแจ้งยอดจำนวนเด็กนักเรียน               
   ของศูนย์ฯ ดังนี้ 
    ๑. เด็กนักเรียน อายุ ๒ ปี จำจวน  ๑๕ คน 
    ๒. เด็กนักเรียน อายุ ๓ ปี จำนวน  ๒๑ คน 
    รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน 
    นายวิน ัย  โยธาวุธ รองประธานฯขอบคุณผู ้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                        
   ที่ได้ให้ความสำคัญการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการติดตั้ง 
   เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลศรีถ้อย 
    -เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอยู่คือเส้นทางสัญจรเลียบคลองชลประทาน                              
   หรือถนนเลียบคลองชลประทานผิวจราจรร่อนและเป็นหลุมบ่อ ก็ขอเสนอ                       
   ต่อผู้บริหารเทศบาลเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
    ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯแจ้งที่ประชุม เรื่อง แนวทางในการ 
   จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

นายวินัย โยธาวุธ   ได้ถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ 

ประธานฯ  เรื่องอื่นๆอีก จึงปิดการประชุมฯ 

   เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๒๐  น. 

/(ลงชื่อ)... 
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    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

             (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 

    เลขานุการคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 

 

 

 

    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 

                ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 

 

 

 

 

 

 


